

Chi Tran

GIỚI THIỆU HỒI LÀ GIẤY PHÚT ĐÁNG SẼ NHẤT

Tôi vừa nghe một người bạn kể về cái chết của một người quen như sau:

"Anh Joe trước đây là một người ngoan đạo rồi không hiểu vì một lý do nào mà anh trở nên khô khan và không còn gì đạo nữa.

Rồi anh bắt đầu ung thư. Tôi khi tìm ra căn bệnh đó lúc chết chỉ khoảng 10 tháng mà thôi. Có một lần anh hỏi tôi và lúc đó có một nhóm chuyên gia đang đi kinh doanh cho anh. Bệnh đang anh chăm sóc và hết lần này:

- "Thôi, đừng cố gắng nữa!"

Mọi người khuyên anh nghỉ ngơi và không ai dám tiếp xúc với anh. Sau một hồi lâu, anh tỉnh lại và trở lại vui vẻ. Anh sống thêm một tháng nữa, và đã thấy anh có dịp ăn uống và tham gia vào những công việc của mình.

Sau đó, anh kể lại cảm nghiệm như sau:

- "Lúc mọi người đi kinh doanh cho tôi thì có một bệnh nhân ma quỷ đến lôi kéo tôi. Chúng đã kéo đến linh hồn tôi ra khỏi xác. Rồi một con quỷ nhẩy vào xác tôi và ra lệnh cho nhóm chuyên gia không được cố gắng nữa. Trong lúc đó, linh hồn tôi quá hoảng sợ nên tôi run rẩy và liên tục cầu nguyện với Chúa Giêsu rằng:

"Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin thương xót con!"

Một hồi sau thì tự nhiên ma quỷ rút lui hết và Chúa Giêsu hiện ra mỉm cười với tôi. Linh hồn tôi cảm thấy quá sức vui mừng và bình an. Cảm thấy như trở nên bình an và êm đềm. Và Chúa cho

tôi được sống lại.'

Khi tôi nh d y sau cái chết, anh Joe xin được sống tôi liên tục trong ba tuần. Lúc ấy anh cũng nghĩ rằng mình quá tội lỗi nên không dám nhận Chúa Giêsu Thánh Thể. Rồi anh hỏi tôi về tôi. Gia đình anh và nhất là người cha của anh vì quá thương con nên muốn níu kéo, cũng nguy hiểm cho anh được chữa lành. Một hôm anh Joe nắm tay cha anh rằng:

- "Ba ơi, xin ba cho phép con ra đi vì con quá đau đớn lúc này, mà khi con chết thì con được về với Chúa Giêsu và được hạnh phúc. Xin ba cho con được ra đi bình an!"

Ba anh thương con nên đành chấp nhận cho con được chết. Ngay sau đó, anh nhận mất là đi cách bình an. Sau khi chết, anh trở về với tôi và báo cho tôi biết là anh đang ở một nơi hạnh phúc và sáng láng."

Thật là một bí mật trong giới âm thầm, người hỏi về tôi nhận thấy rằng tôi cũng nguy hiểm chân thành của gia đình và bạn bè. Nếu lúc đó, chính người bạn mà bạn hỏi người không được cứu nguy hiểm thì đó là lỗi của ma quỷ nhúng vào nói chứ không phải là lỗi của bạn nhân. Vậy chúng ta cần cẩn thận giác ngộ cứu giúp những người hỏi về tôi.

Fb Giáo Xứ Cầu Nguyện
